

Mẫu C15: Giải trình chỉnh sửa luận văn/đề án tốt nghiệp thạc sĩ

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2024

**BÁO CÁO CHỈNH SỬA, HOÀN THIỆN LUẬN VĂN/ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ
THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ**

Họ và tên: Bùi Thị Thanh Huyền

Mã HV: CH310221

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đăng Núi; Ngành/CTĐT: Quản lý kinh tế và chính sách

Tên đề tài luận văn/đề án tốt nghiệp: (“Tuyên truyền pháp luật về quản lý quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước Hoà Bình”)

Căn cứ quyết nghị tại buổi họp ngày 16/9/2024 của Hội đồng đánh giá luận văn/đề án tốt nghiệp thạc sĩ (được thành lập theo Quyết định số 767/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/8/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), học viên đã chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn/đề án tốt nghiệp theo các nội dung như sau:

STT	Yêu cầu bổ sung, sửa chữa của Hội đồng đánh giá	Nội dung học viên đã chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình lý do nếu muốn bảo lưu ý kiến ban đầu	Thể hiện trong luận văn/đề án tốt nghiệp (ghi rõ số dòng, số trang)
01	Làm rõ số liệu sơ cấp được thu thập thế nào	Số liệu sơ cấp: Thu thập trong tháng 4/2024, được trực tiếp gửi câu hỏi phỏng vấn đối với Lãnh đạo KBNN Hoà Bình; Lãnh đạo Văn phòng, đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền; Nhóm lãnh đạo các phòng Kế toán, phòng Thanh tra – Kiểm tra; Đối với công chức phòng kế toán NN và phòng KSC; với khách hàng đến giao dịch.	Từ dòng 19-31 trang 6 và dòng 01-02 trang 07
02	Làm rõ bộ máy, cán bộ làm công tác tuyên truyền	Tại KBNN, từ 01/6/2021, thực hiện theo Quyết định số 1084/QĐ-BTC ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc KBNN ban hành kèm theo Quyết định số 1959/QĐ-BTC ngày 19/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã chuyển nhiệm vụ thực hiện báo chí, tuyên truyền từ Phòng Tuyên truyền báo chí thuộc Văn phòng KBNN sang Vụ Hợp tác Quốc tế KBNN. Bên cạnh đó, các KBNN cấp tỉnh thành lập Tổ công tác viên tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia và Cổng Thông tin điện tử KBNN theo Quyết định 2768/QĐ-KBNN ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Tổng giám đốc KBNN	Từ dòng 12 – 31 trang 24, từ dòng 01 – 07 trang 25

		<p>ban hành Quy chế hoạt động của Cộng tác viên, Tổ cộng tác viên Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia và Công Thông tin điện tử KBNN. Tổ cộng tác viên ngoài nhiệm vụ tổ chức triển khai việc viết tin, bài nhằm thông tin, tuyên truyền các hoạt động của đơn vị gửi đăng trên Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia và Công Thông tin điện tử KBNN, còn có trách nhiệm tham mưu với thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền của đơn vị (quy định tại khoản 2, 3 Điều 4 của Quyết định).</p> <p>Có thể gọi các thành viên của Tổ cộng tác viên tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia và Công Thông tin điện tử KBNN là các tuyên truyền viên, thực hiện công tác tuyên truyền bằng các bài viết đăng tải trên nhiều kênh thông tin khác nhau.</p> <p>Không chỉ thế, các tuyên truyền viên còn có thể là các lãnh đạo cấp phòng, cấp KBNN huyện, các báo cáo viên trong các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hội nghị khách hàng, tọa đàm... Là ban lãnh đạo KBNN cấp tỉnh, cấp huyện trong các cuộc họp nội bộ, các cuộc họp với UBND, HĐND các cấp, các sở ban ngành địa phương khi thực hiện công tác tuyên truyền không chỉ đối với công chức đơn vị mình mà còn đối ngoại bên ngoài.</p>	
03	Làm rõ nội dung, đối tượng tuyên truyền	<p>Đã nêu thêm phần mục Nội dung tuyên truyền và bổ sung thêm đoạn:</p> <p>Bên cạnh đó còn tập trung truyền trên về:</p> <p>Thông tin, tuyên truyền về cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động nghiệp vụ chuyên môn; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của hệ thống KBNN; trong đó tập trung vào những đề án chính sách, nhiệm vụ trọng tâm, công tác cải cách hiện đại hóa KBNN; những đóng góp của hệ thống KBNN với ngành Tài chính, các nội dung cụ thể sẽ bám sát theo Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động trọng tâm của KBNN hàng năm và theo tình hình thực tế tại đơn vị. Các nội dung của Kế hoạch định hướng công tác tuyên truyền hàng năm của KBNN khá tổng quát và bám sát kế hoạch hoạt động năm của ngành. Bao gồm nhiều mảng hoạt động, nhiều đề án lớn và định hướng chính từng năm của ngành. Các định hướng này rất chi tiết, cụ thể, rõ ràng, phù hợp. Cụ thể:</p> <p>- Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và kết quả thực hiện chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 theo kế hoạch đã</p>	Từ dòng 11-31 trang 28 và từ dòng 01 – 27 trang 29

đề ra.

- Cơ chế, chính sách liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (các dự án Luật, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan). Công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động nghiệp vụ KBNN.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống KBNN đối với cá nhân, đơn vị, tổ chức giao dịch với KBNN; công tác hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính cho cá nhân, đơn vị, tổ chức giao dịch với KBNN; các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng. Việc triển khai số hóa và chia sẻ dữ liệu về hồ sơ, thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia; việc phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm liên quan đến hoạt động quản lý quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN); công tác quản lý điều hành ngân quỹ và huy động vốn; hoạt động tổng kế toán nhà nước.

- Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hướng tới Kho bạc số; kết quả triển khai chương trình kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin của KBNN đến năm 2030.

- Kết quả thực hiện công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 04/NQ-BCSD ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của hệ thống KBNN.

- Công tác thanh tra - kiểm tra và kiểm toán nội bộ thông qua việc khai thác thông tin, dữ liệu các mặt hoạt động của KBNN trên môi trường số.

- Các hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác song phương và đa phương trong việc nghiên cứu thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và các hoạt động nghiệp vụ KBNN; các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa KBNN Việt Nam và các đối tác quốc tế.

- Các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước; ngày tái thành lập hệ thống KBNN (1/4); ngày truyền thống ngành Tài chính

		(28/8); ngày truyền thống KBNN (29/5). Các tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Các hoạt động công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các hoạt động phong trào thi đua yêu nước tại các cấp đơn vị trong toàn hệ thống KBNN. - Ở phần đối tượng tuyên truyền đã đầy đủ, chỉ thay đổi cách trình bày theo các dòng chữ in đậm để dễ nhận biết về đối tượng tuyên truyền.	
04	Bổ sung số liệu thứ cấp phân tích thực trạng tuyên truyền	Trong phần nội dung trình bày của Đề án tác giả đã thu thập đầy đủ các số liệu liên quan đến công tác tuyên truyền quản lý Quỹ NSNN tại KBNN Hòa Bình. Vì vậy, tác giả xin phép không bổ sung thêm phần số liệu này và bảo lưu như đề án đã trình bày.	
05	Xem lại rà soát các hộp phỏng vấn	Đã rà soát lại và không có bổ sung	
06	Bổ sung Danh mục hộp phỏng vấn	Danh mục hộp phỏng vấn	Toàn bộ Trang 2
07	Bổ sung phụ lục thông tin về đối tượng phỏng vấn	Đã bổ sung phụ lục thông tin về đối tượng phỏng vấn	Toàn bộ Trang 55
08	Rà soát lỗi trình bày bảng biểu, văn phong, lỗi kỹ thuật	Đã thực hiện rà soát	Toàn bộ các trang trong Đề án

Giáo viên hướng dẫn



TS. Nguyễn Đăng Núi

Học viên



Bùi Thị Thanh Huyền